

ตีเกราะ เคาะไม้

13 ชีวิตถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอน

จากกรณีนักฟุตบอลเยาวชนชนหมูป่า อคาเดมี 13 ชีวิตที่หายเข้าไปที่ถ้ำภายในถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอน เขตวนอุทยานถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอน อ.แม่สาย จ.เชียงราย คนอุดมศึกษามีความคิดเห็นกรณีดังกล่าวอย่างไรบ้าง

เริ่มกันที่ **สุรัชย์ ศรีนรินทร์** “เอลดี” นักศึกษาปริญญาโท คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) บอกว่า จากกรณีดังกล่าวทำให้เห็นถึงพลังของคนไทยจากทั่วประเทศที่แสดงความห่วงใยซึ่งกันและกัน ทั้งที่ได้กลุ่มนี้ไม่ใช่ญาติหรือไม่ได้เป็นผู้ที่มีชื่อเสียง แต่ทุกคนก็เป็นห่วง ให้กำลังใจ ทุกคนปลอดภัย และติดตามความเคลื่อนไหวเรื่องนี้ตลอดเวลา ขณะที่เจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานก็พร้อมใจกันในการเข้าช่วยเหลือและทำทุกอย่างเพื่อให้เรื่องนี้ผ่านพ้นไปด้วยดี รวมถึงชาวต่างชาติก็พร้อมใจกันเข้ามาช่วยเหลือ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงมิตรภาพที่มีอยู่ทั่วโลก อย่างไรก็ตามเมื่อเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ สิ่งที่สำคัญคือการให้ข้อมูลข่าวสารจากผู้ที่อยู่ในพื้นที่ที่จะต้องเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง เพื่อไม่ให้

เกิดความสับสนกับผู้ที่คอยติดตามข่าว

“ข้าวโพด” **ศรุตฯ ศรีชูศิลป์** นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สำนักวิชานวัตกรรมสังคม สาขาการพัฒนาระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) บอกว่า ได้ติดตามข่าวนักฟุตบอลเยาวชนชนหมูป่าอคาเดมีตลอด ขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนปลอดภัย จากเหตุการณ์ครั้ง

นี้ทำให้เห็นคนไทยจากทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานของรัฐและภาคเอกชน ตลอดจนผู้เชี่ยวชาญชาวต่างชาติที่ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ร่วมมือ และร่วมใจกันในการทำภารกิจช่วยเหลือครั้งนี้อย่างเต็มที่ ส่วนของสำนักวิชานวัตกรรมสังคม มฟล.ก็ได้ร่วมกันบริจาคถ่านอัลคาไลน์ และเสื้อกันฝน เพื่อนำไปแจกจ่ายให้แก่ผู้ที่มาให้ความช่วยเหลือในเหตุการณ์ครั้งนี้ด้วย

ชัยวัฒน์ ดินนุ้ย “สิงห์” นักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะครุศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต บอกว่า จากสภาพอากาศที่มีฝนตกตลอดเวลาจึงทำให้การช่วยเหลือเป็นไปด้วยความล่าช้ามาก อีกทั้งการทำงานหลายเรื่องก็ยังไม่เป็นระบบและไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร หลายคนก็ตั้งใจอย่างเต็มที่ในการช่วยเหลือ แต่ก็อาจจะมีบางคนที่อาศัยสถานการณ์เช่นนี้สร้างกระแสให้แก่อตัวเองว่าชอบช่วยเหลือสังคมหรือเอาหน้า ซึ่งก็เป็นเรื่องปกติในสังคมที่จะมีคนเช่นนี้ อย่างไรก็ตามเหตุการณ์นี้ทำให้เห็นถึงน้ำใจของคนไทยและต่างชาติที่มีให้กัน และมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันในการทำงานอย่างเต็มที่ ขอเป็นกำลังใจให้ทุกคน.

